

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên UEB - Troy và UEB - USF cùng công ty công nghệ hàng đầu thế giới Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, các lớp học tại "giảng đường doanh nghiệp" được Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thường xuyên tổ chức, mang đến cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các em tiếp cận với thị trường lao động thông qua các chương trình thực tập.

Tiếp nối chuỗi hoạt động định hướng nghề nghiệp ý nghĩa của năm học 2024, sinh viên chương trình Cử nhân chính quy quốc tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với Đại học Troy (Troy University, Mỹ) và Đại học St. Francis (University of St. Francis, Mỹ) - UEB - Troy và UEB - USF đã có cơ hội đi tham quan và lắng nghe những trao đổi trực tiếp về văn hóa doanh nghiệp, định hướng và mục tiêu nghề nghiệp tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên - SEVT trực thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Samsung. Ông Ryu Il Gon - Phó Tổng giám đốc Khối Hành chính nhân sự chia sẻ hành trình 30 năm đồng hành gắn bó cùng tập đoàn Samsung



và gửi tới các bạn sinh viên có mặt tại buổi định hướng nghề nghiệp: "Tôi cảm thấy các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN vô cùng năng động và tự tin. Với tinh thần này cùng tâm thế làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình với công việc, các bạn chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp của mình."

Bên cạnh những chia sẻ về văn hoá doanh nghiệp, bà Đặng Thị Thu

Hương đã chia sẻ các yếu tố quan trọng trong định vị giá trị nhân viên tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam. Ba yếu tố quan trọng đó bao gồm: Sự nghiệp, Phúc lợi và Lương thưởng. Tại Công ty, yếu tố con người được đánh giá là quan trọng nhất, chính vì vậy, sự phát triển của mỗi cá nhân luôn được Công ty Samsung ưu tiên hàng đầu trong danh sách các yếu tố định vị giá trị nhân viên của Công ty.

Hướng tới mục tiêu giảng dạy lý thuyết song song với đào tạo thực tiễn bằng phương pháp "lớp học không giảng đường", sinh viên UEB - Troy và UEB - USF đã có cơ hội "mắt thấy" quy trình làm việc chuyên nghiệp tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, "tai nghe" chia sẻ từ người làm nghề "lâu năm", đồng thời được trực tiếp hỏi đáp với Đại diện Công ty SEVT.

Bạn Phùng Đắc Mạnh, sinh viên UEB - USF bày tỏ sự thích thú: "Đây là một chuyến đi vô cùng thực tế và giúp em hiểu rõ hơn những cơ hội nghề nghiệp rộng mở mà sinh viên Kinh tế có thể có được trong tương lai. Qua chuyến tham quan doanh nghiệp tại Samsung, em cũng hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp của một tập đoàn hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, em hiểu hơn về cách thức làm việc của người Hàn Quốc thông sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và kính trên nhường dưới của người Hàn trong môi trường làm việc."

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN luôn tạo cơ hội để sinh viên đến gần hơn với môi trường làm việc. Từ đó, sinh viên có thể rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, cũng như áp dụng những bài học trên Giảng đường vào thực tế công việc.

[Xem thêm](#)